

Số: 40 /HD-CDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 40/HD - TLĐ ngày 13/01/2025 về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2025; Công văn số 3254/TLĐ - TGNC ngày 05/02/2025 về hướng ứng tổ chức “Tuần lễ Áo dài” năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Công đoàn Giáo dục (CDGD) Việt Nam hướng dẫn công đoàn các đơn vị một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2025, cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành công đoàn thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng, đặc biệt là ở các đơn vị ngoài công lập; tạo điều kiện cho hoạt động của Ban nữ công quần chúng và đặc biệt dành kinh phí thỏa đáng để tổ chức các hoạt động cho công tác nữ công; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động tổ nữ công; định kỳ tổ chức sinh hoạt với các tổ trưởng nữ công để phổ biến, hướng dẫn nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực.

2. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 1500b/KL-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, người lao động trong giai đoạn mới; sơ kết 5 năm thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030”; lựa chọn nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc đề xuất trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn Năng động, Sáng tạo, Trách nhiệm” lần thứ nhất, năm 2025; tổ chức khen thưởng sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, người lao động nhân dịp 20/10 (có văn bản hướng dẫn riêng).

3. Nâng cao trách nhiệm tham mưu, tổ chức hoạt động của Ban nữ công quần chúng, cụ thể:

- Đẩy mạnh tuyên truyền cho nữ đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lao động nữ và trẻ em: Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi, Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; các Nghị quyết liên quan đến công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em.

- Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CBNGNLD:

+ Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ CBNGNLD và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành CĐCS để có giải pháp kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ CBNGNLD.

+ Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, trẻ em; tăng cường đối thoại, thương lượng, xây dựng dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó quan tâm đến các nội dung có lợi hơn cho lao động nữ (đối với các doanh nghiệp và đơn vị ngoài công lập).

+ Nghiên cứu triển khai các hoạt động hỗ trợ nữ đoàn viên, CBNGNLD nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ...; tham gia với chuyên môn, cấp ủy, Ban chấp hành công đoàn trong công tác quy hoạch, phát hiện, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và bổ nhiệm cán bộ nữ.

+ Quan tâm phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp nhân dịp Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

- Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, CBNGNLD; đổi mới nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nữ CBNGNLD và điều kiện thực tế của đơn vị.

- Tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ CBNGNLD như “Giải việc nước, Đảm việc nhà”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ngành, đơn vị phát động. Từ đó xây dựng và nhân rộng các gia đình tiêu biểu; phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu để tổ chức biểu dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ 8/3, 20/10.

4. Tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong xây dựng, thực thi quy định về bình đẳng giới; thực hiện hiệu quả việc lồng ghép hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ với hoạt động công tác nữ công công đoàn thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình phối hợp hàng năm. Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động nữ công công đoàn.

5. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 115 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 95 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của người phụ nữ trên thế giới và Việt Nam. Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị, tổ chức các hoạt động cho nữ CBNGNLD như:

- Tổ chức các chương trình liên hoan, biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi, hội thi;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2025:

+ Tuyên truyền về Áo dài Việt Nam gắn với hình ảnh truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam; Tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động “Tuần lễ áo dài” trên các kênh truyền thông của công đoàn, của cơ quan, đơn vị, nhà trường.

+ Phát động “Tuần lễ áo dài” trong nữ đoàn viên, CBNGNLD mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù công việc nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài nơi làm việc và nơi sinh sống (từ ngày 01/3 đến ngày 8/3/2025, tập trung mặc áo dài đồng loạt vào ngày 08/3/2025). Đồng thời vận động CBNGNLD trong đơn vị quyên góp và tặng áo dài, vải may áo dài cho các nữ CBNGNLD có hoàn cảnh khó khăn, đang công tác ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhằm hưởng ứng chương trình “*Tặng Áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống năm thứ 3*” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

+ Lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về Áo dài, thi chụp ảnh áo dài, thi trình diễn áo dài, thi vẽ áo dài...

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho nữ; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề về giới và bình đẳng giới; về kinh nghiệm trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình; lựa chọn các nội dung phù hợp, cần thiết hướng tới xây dựng hình ảnh phụ nữ ngành Giáo dục hiện đại, năng động, tự tin, văn minh, thanh lịch, đảm đang xây dựng gia đình hạnh phúc.

(Công đoàn đơn vị có nhu cầu phối hợp tổ chức, liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Nasaco và Công ty TNHH da liễu và thẩm mỹ Thiên Vân là các đơn vị ký thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với CĐGD Việt Nam. Thư ngỏ của các đối tác được gửi kèm theo Công văn này).

Trên đây là Hướng dẫn công tác nữ công năm 2025. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo “Tuần lễ áo dài” gửi trước **ngày 25/3/2025**; báo cáo 6 tháng **gửi trước ngày 25/5/2025**; báo cáo năm **gửi trước ngày 25/10/2025** về Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGD Việt Nam qua eoffice CĐGD Việt Nam. ✓

Nơi nhận:

- Ban TG-NC TLĐ;
- Lãnh đạo, các Ban CĐGD VN;
- CĐGD các tỉnh, TP: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương. (th);
- CĐ ĐH Quốc gia, ĐH Vùng, Cơ quan Bộ GD&ĐT; CĐ các đại học, trường ĐH, CĐSP, đơn vị trong khối thi đua;
- Lưu: VT, TG-NC.



Lê Thị Mai Oanh